

# คำวนที่สุก

ที่ ลต (ชม) ๐๐๐๒/ จ ๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจำจังหวัดเชียงใหม่  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม. ๕๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (ง) กำหนดว่า ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่เห็นสมควร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้อำนาจการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

เพื่อให้แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอส่งคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามที่เห็นสมควร หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยให้จัดทำเป็นหนังสือส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐) โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๔๙ หรือ E - mail : [chiangmai@ect.go.th](mailto:chiangmai@ect.go.th) ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล สุยะ)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๔๗-๘ ต่อ ๒

โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๔๙

ส่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ชม) ๐๐๐๒/๙๐

คิวอาร์โค้ด (QR Code) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

